

VISION

To be an educational institution of excellence from Kindergarten to University Foundation level combining Eastern Values with an International education to produce global citizens.

MISSION

To provide quality educational programmes in a creative and challenging learning environment, embracing innovative teaching pedagogies to empower every student to become a life-long learner.

NỘI DUNG

- THÔNGIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
- BÁO CÁO KHỐI TIỂU HỌC
- BÁO CÁO KHỐI TRUNG HỌC
- BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
- CẬP NHẬT NHÂN SỰ
- CẬP NHẬT STEM
- CHƯƠNG TRÌNH OBV
- HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA THÁNG



CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI

- Ngày 22/03 – Ngày Nước Thế giới
- Ngày 23/03 – Diễn tập Phòng cháy chữa cháy
- Ngày 3-7/04 – Tuần lễ Bảo vệ Học sinh
- Ngày 3-7/04 – Khảo sát Học sinh
- Ngày 6/04 – Ngày hội Thể thao – Các trường khu vực phía Nam
- Ngày 7/04 – Ngày STEM
- Ngày 7/04 – Kết thúc Học phần 3
- Ngày 17/04 – Bắt đầu Học phần 4

THÔNGIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi Quý phụ huynh, người chăm sóc, gia đình và bạn bè

Học phần 3 đã bắt đầu với một khởi đầu bận rộn và các em học sinh đã nhanh chóng ổn định trở lại với cuộc sống học đường sau kỳ nghỉ Tết.

Nhà trường đã kết thúc thành công cuộc thi Spelling Bee dành cho khối TH và THCS và xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã giành chiến thắng và đi tiếp vào vòng Chung kết của các trường Quốc tế Singapore thuộc khu vực phía Nam vào cuối tháng 3.

Từ ngày 6-10/03, các lớp từ 1-9 khối Song ngữ đang làm bài kiểm tra giữa Học kỳ 2 và Nhà trường chúc các em hoàn thành bài thật tốt.

Vào ngày 13 tháng 3, Nhà trường sẽ chào đón một giáo viên mới - cô Elzet sẽ giảng dạy môn tiếng Anh và Tin học ở cấp Tiểu học và THCS. Nhà trường mong đợi những đóng góp của cô ấy đối với việc học tập của các em học sinh.

Vào ngày 22 tháng 3, Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động để chào mừng Ngày Nước Thế giới. Hội đồng học sinh đang tất bật chuẩn bị cho ngày này qua việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước cũng như qua một số trò chơi thú vị liên quan đến nước.

Sau ngày này, Nhà trường sẽ tổ chức Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại trường để luyện tập các quy trình bắt buộc phải tuân theo để tập kết tại nơi an toàn trong trường hợp hỏa hoạn không may xảy ra tại trường.

Cuối cùng, Nhà trường muốn nhắc nhở đến Quý phụ huynh về chính sách của Nhà trường trong trường hợp các em bị ốm hoặc bị thương ở trường. Nếu xét thấy cần thiết phải đưa học sinh đến bệnh viện để điều trị thêm, xin lưu ý rằng Nhà trường sẽ luôn gọi điện cho phụ huynh để thông báo trước về ý định đưa các em đến bệnh viện. Các em sẽ không bao giờ được đưa đến bệnh viện trước khi phụ huynh được thông báo và đồng ý.

Hiệu trưởng
Thầy Mark Watling.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

Tháng 1 – Tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO KHỐI TIỂU HỌC

Kính gửi quý phụ huynh,

Trong tháng này nhà trường chào đón một số em học sinh mới cũng như chào đón thầy Kevin Rogers, giáo viên chủ nhiệm của lớp K1 và K2 Quốc tế. Nhà trường hy vọng rằng tất cả sẽ làm quen và tìm thấy niềm vui dưới ngôi nhà Trường Quốc tế Singapore – Thành phố Mới Bình Dương.

Câu lạc bộ sau giờ học và các hoạt động của Học kì 2 đã bắt đầu. Các em học sinh có thể chọn cho mình những hoạt động phù hợp. Thật vui khi nhìn thấy các em học được những kĩ năng mới và ra khỏi “vùng an toàn”. Trong thời gian diễn ra hoạt động các em cũng có cơ hội thực hành Tiếng Anh một cách tự nhiên. Hầu hết giáo viên đều tổ chức “Họp phụ huynh”, thời gian này giáo viên có cơ hội để giải thích với phụ huynh những điểm cần cải thiện của các em. Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã quan tâm và dành thời gian đến trường.

Các em học sinh lớp 3 và 5 đã hoàn thành bài kiểm tra ISA trực tuyến. Các em đã cố gắng rất nhiều.

Thú nhồi bông thu được trong chiến dịch “Toy for Joy” đã được cô Lune, cô Phương và cô Hải đại diện cho trường quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh và các thầy cô đã trao tặng thú nhồi bông cho các em. Nụ cười của các em là sự đáp trả xứng đáng nhất cho sự cố gắng của tất cả chúng ta.

Xin chúc mừng quán quân của cuộc thi Spelling Bee 2023 của khối Tiểu học – em Nguyễn Duy Phong và Phạm Vĩnh Đạt. Các em sẽ tham gia vào kì thi cấp trường. Nhà trường gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các em.

Nhà trường khuyến khích mỗi em học sinh đọc nhiều hơn những mẫu chuyện và sách Tiếng Anh.

Đọc càng nhiều thì càng giỏi.

Thầy Philip van der Walt
Hiệu trưởng Khối Tiểu học





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

Tháng 1 – Tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO KHỐI TRUNG HỌC

Khi tôi viết báo cáo này, Nhà trường đã đang bước vào giữa Học phần 3. Đã có rất nhiều sự kiện diễn ra và còn rất nhiều việc phải làm - cho thấy rằng năm học này có rất nhiều hoạt động và nhiều trải nghiệm học tập.

Vào đầu tháng Hai, cuộc họp Phụ huynh và Giáo viên đã diễn ra, và thật đáng khích lệ khi các giáo viên nhận thấy mức độ ủng hộ của một số phụ huynh. Vì việc giáo dục học sinh và sự tiến bộ của các em ở trường - phụ thuộc vào sự hợp tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, nên việc Quý phụ huynh tham dự vào các dịp này luôn được Nhà trường trân trọng.

Vào ngày 24 tháng 2, Nhà trường đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Spelling Bee cấp trường. Các thí sinh đã rất hoi hóp và cũng nhận được sự động viên từ các bạn cùng lớp của mình. Để chịu nhiều áp lực như vậy quả thật không phải là điều dễ dàng, Nhà trường xin chúc mừng TẤT CẢ các em đã tham gia lọt vào vòng Chung kết. Hai em quán quân vòng Chung kết đã được chọn từ Khối THPT là em Aditya Kumar (lớp IGCSE 2) và em Vương Mỹ Kỳ (lớp 9 Song ngữ). Hiện tại các em phải nắm vững danh sách 3000 từ khó trong khi chuẩn bị cho cuộc thi trực tuyến giữa các trường Quốc tế Singapore khu vực phía Bắc và các trường khu vực phía Nam được diễn ra vào ngày 24 tháng 3.

Học sinh lớp 6 và lớp 7 sẽ tham gia cắm trại OBV "xa nhà" đầu tiên từ ngày 17-21/04. Một số giáo viên sẽ đồng hành cùng với các em và chắc chắn rằng các em sẽ rất hào hứng với trải nghiệm độc đáo này. Nếu phụ huynh có bất kỳ sự quan tâm nào, xin hãy liên hệ với Nhà trường.

Nhà trường cũng đang được thực hiện các kế hoạch cho Buổi hòa nhạc cuối năm dự kiến diễn ra vào tháng 6. Các lớp chính thức hiện đang tuyển chọn các tiết mục biểu diễn và ngay sau khi chương trình được duyệt các buổi tập sẽ được bắt đầu. Đây chắc chắn là một sự nổi bật tuyệt vời của năm nay. Xin Quý phụ huynh hãy luôn theo dõi các cập nhật của Nhà trường!

"Mùa thi" đang đến rất gần với các em học sinh cuối cấp. Học sinh lớp IGCSE 2 và AS sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra cuối kỳ vào cuối tháng Tư. Lớp IGCSE 1 và các học sinh THPT khác sẽ tiếp tục làm các bài đánh giá trên lớp cho đến khi các em làm bài kiểm tra cuối kỳ vào tháng Năm.

Tập trung vào thể thao

Thông điệp từ Thầy Peter:

Tất cả các em đã được dạy những điều cơ bản về Bóng rổ trong khi các em nhỏ hơn học được rất nhiều về các kỹ năng chuyên và bắt bóng trong các tiết học Thể dục. Chương trình Thể dục trong tương lai của Nhà trường sẽ liên quan đến môn Cầu lông dành cho Lớp 6 đến Lớp 9 và Kỹ năng bóng đá cho học sinh nhỏ tuổi hơn. Nhà trường cũng khuyến khích việc tham gia các hoạt động thể thao trong giờ ra chơi và ăn trưa. Học sinh có thể chơi cầu lông, bóng rổ và bóng đá. Vào thứ Năm, ngày 6 tháng 4, nhiều học sinh sẽ tham dự sự kiện Thể thao liên các trường Quốc tế Singapore tại trường Nam Sài Gòn. Học sinh sẽ tham gia các sự kiện Bóng đá, Cầu lông và Bơi lội/Bóng rổ. Nhà trường sẽ có các đội Lớp 6 - Lớp 8 và Lớp 9 - IGCSE tham dự. Nhà trường mong chờ một ngày tham dự đầy thú vị và đầy tính cạnh tranh.

Cô Lizelle MacLachan
Hiệu trưởng Khối Trung Học

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Để tổ chức cho sự kiện Tết vừa qua, tất cả các em từ lớp 1-5 đã thực hiện dự án Áo dài. Cô và trò của mỗi lớp đã trải nghiệm khoảng thời gian vui vẻ để tạo ra những chiếc Áo dài đẹp mắt. Nhà trường thật sự cảm thấy tự hào. Quý phụ huynh vui lòng xem những bức ảnh vô cùng đáng yêu bên dưới.

Sau kì thi HKI, phụ huynh và giáo viên đã có những buổi họp mặt để thảo luận về kết quả học tập của các em, rất vui vì giáo viên và phụ huynh tiếp tục đồng hành để hỗ trợ các em tốt hơn mỗi ngày. Trong tháng tiếp theo, từ ngày 3/3-10/3/2023, tất cả các lớp Song ngữ sẽ làm bài kiểm tra giữa kì. Nhà trường hy vọng rằng tất cả các em sẽ đạt được kết quả cao.

Bên cạnh việc học, các em học sinh lớp 6 và 7 đang thực hiện dự án Lịch sử. Tên của dự án là “Mô hình hóa lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 đến 1288”. Nhà trường sẽ chia sẻ kết quả của dự án này trong thư tháng sau.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

Tháng 1 – Tháng 2 năm 2023

CẬP NHẬT NHÂN SỰ

1. Thầy Alex Richardson làm việc tại trường vào ngày 3/1/2023 phụ trách bộ môn Tiếng Anh và Toán cho các lớp Tiểu học.
2. Cô Nicola Fouche tiếp tục ký hợp đồng đến hết năm học này.
3. Cô Elzet Smit sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 13/3 với vai trò giáo viên môn Tin học và Tiếng Anh cho khối Tiểu học và Trung học.

CHƯƠNG TRÌNH OBV

Tính đến thời điểm hiện tại thì hoạt động OBV vẫn chưa diễn ra. Tuần lễ OBV cho khối lớp 8 và 9 đã hoãn lại đến tháng 5/2023, trong khi các em học sinh khối 6 và 7 sẽ tham gia khóa OBV vào tháng 4/2023.

CẬP NHẬT STEM

Chủ đề STEM của học kỳ này là người máy. Tất cả các cấp độ bắt đầu thí nghiệm với nhiều bộ dụng cụ thí nghiệm, bao gồm mTiny cho học sinh lớp 1, Codey Rocky cho các em lớp 2-4, Ukit Advanced cho các em lớp 5 và 6, Ukit Explore cho các em lớp 6 và 7, và Micro:bit Scratch and Programming cho các em lớp 8 - IGCSE 2. Giáo viên STEM đã lên kế hoạch cho các tiết học với sự vui tươi, hào hứng và thách thức dành cho các em nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phân biện và khả năng kỹ thuật và nhà trường tin rằng các em đang có những trải nghiệm tuyệt vời.

Trong tháng này và tháng sau nhà trường cũng ráo riết chuẩn bị cho ngày hội STEM sắp diễn ra (Ngày 2) Thứ 6 ngày 7/4/2023. Sẽ có những hoạt động thú vị dành cho các em học sinh cấp 2, chẳng hạn như sự kiện thi đua lập trình, cuộc thi STEM, triển lãm STEM, Thách thức với Người máy và nhiều hoạt động khác nữa.

DANH SÁCH HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA THÁNG – Tháng 2/2023

Lớp	Tháng 2
Lớp 1	Elly An Haydock Nguyễn Khánh Quỳnh Đan
Lớp 2	Nguyễn Phước Thành Lâm Thẩm Phẩm Anh
Lớp 3	Nguyễn Quốc Anh Lâm Nguyễn Trúc Linh
Lớp 4	Nguyễn Huỳnh Minh Long Nguyễn Hoàng Thiên Kim
Lớp 5	Đoàn Gia Hân Hoàng Bảo Kim
Lớp 6	Mi Yageni Ngô Minh Triết
Lớp 7	Marcia Ancilla Junarta Đoàn Mai Mỹ Hà
Lớp 8	Nguyễn Bảo Đăng Phạm Hoàng Quân
Lớp 9	Lâm Kim Hùng
IG1	Shi Yi Yan và Chang Chen Yi